



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที ๑๗ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑๑ มูลค่าข่าว ๓๗๙,๗๔๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ‘ขาดทุน’ คือ ‘กำไร’... ความหมายที่ถูกต้อง

● กศพว กฤศพิสิฐ  
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินวลีที่กล่าวว่า “ขาดทุนคือกำไร” แล้วรู้สึกสับสน ไม่เข้าใจหรือกระจ่างแจ้งกับวลีดังกล่าวเท่าใดนัก บางคนมองในแง่ร้ายว่าเป็น “สูตรสำเร็จ” การเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่มีแนวโน้ม แสดงให้เห็นว่าจะ “ขาดทุน” หรือถือโอกาส เอาตัวรอดโดยนำกำไรแบบให้ความผิตพัน ออกไปจากตัวเอง หากมองในแง่ดีการขาดทุน อาจเป็นบันไดต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในเวลาข้างหน้า ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการขาดทุนในลักษณะใดก็ตาม การขาดทุนเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น แม้จะเคยมีกรณีศึกษาเกี่ยวกับบทเรียนของ “การขาดทุน” จำนวนมากเกิดขึ้นในทำนองเดียวกันนี้มาก่อนหน้านี้ แต่ไม่สมควรใช้เป็น เหตุผลที่จะนำมากล่าวอ้างเพื่อใหตนเอง รอดพ้นจากความผิดไปได้แต่อย่างใด

การขาดทุนของธุรกิจหรือการดำเนินการใดๆ เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แน่นอน เพราะนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความอ่อนด้อยหรือ ความผิดพลาดของการประกอบกิจการของกิจการนั้นๆ อันนำไปสู่ความล้มเหลวขององค์กรในที่สุด ซึ่งแม้จะส่งผลเสียโดยตรงต่อผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้เสียซึ่งจำกัอยู่ในวงเล็กๆ ของเขต ความเสียหายเกิดขึ้นกับบุคคลกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้มีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง จึงไม่มีความจำเป็นเท่าใดนักที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบโดยตรงกับประชาชน ยกเว้นแต่ความเสียหายของกิจการนั้นๆ เข้าไปเกี่ยวข้องกับ ความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนมาก อาทิ การผลิตสารพิษปนเปื้อนในขั้นพื้นฐานหรือ การจัดการขั้นพื้นฐานที่ล้วนแล้วแต่ส่งผล กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลจำนวนมากของสังคม การออกมาชี้แจงและยอม รับผิดชอบต่อสังคมอย่างรวดเร็วเพื่อแสดงถึง ความบริสุทธิ์ใจจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ อย่างยิ่ง ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสินค้าเดิน การเพื่อขับเคลื่อนกิจการไปทิศทางที่เหมาะสมต่อไป

อย่างไรก็ตาม การกำไรขาดทุนเป็นเรื่องที่ต้องวิพากษ์วิจารณ์กันด้วยเหตุและผล นอกเหนือจากพิจารณาตามข้อมูลและข้อเท็จจริงแล้ว การให้ความสำคัญกับบริบท

หรือรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ ตลอดจน บัญชีหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ไม่คาดคิดมาก่อน จะต้องนำมาพิจารณาด้วยอย่างถูกต้อง เป็นธรรมโดยไม่มีอคติใดๆ ปิดบังซ่อนเร้น เพื่อชี้ว่าไปในทิศทางตามที่ตนต้องการ

ดังนั้น หากพิจารณาตามนี้ การขาดทุน จึงเป็นสิ่งที่สามารถมองโลกกันได้ แต่ต้อง เป็นไปอย่างมีเหตุผล ทั้งนี้ คณะผู้ดำเนินการ ได้พิจารณาความเสี่ยงการขาดทุนหรือ แสดงให้เห็นว่าได้ทำให้ขาดทุนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้ว สมควรแก่เหตุและผล เป็น การขาดทุนเพื่อประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ เมื่อ อำนวยความสะดวกที่อื่นมากกว่า บุคคลที่ไม่มี ทางออก บุคคลที่เป็นผู้เสียเปรียบให้มีโอกาส สืบตาอำภกมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีเช่น พลเมืองทั่วไป เสมือนกับการให้แต้มต่อแก่ บุคคลที่มีฝีมืออ่อนด้อยกว่าในวงการกีฬา และอื่น

...แต่ไม่ใช่การขาดทุนเพราะเพื่อ ขาดทุน ได้ทุกสถานการณ์ทั้งที่ไม่มีเหตุผลให้จำเป็นต้อง ขาดทุน หากเป็นกิจการที่มุ่งการแข่งขัน เพื่อสร้างผลกำไรนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ กับกิจการอย่างอื่น ผู้บริหารจัดการได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นอย่างดีก็ไม่ต้อง ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ เป็นเยี่ยงอย่างและแนวทางองค์กรอื่นๆ ต่อไป หากจะขาดทุนก็ขอให้อยอมรับได้อย่าง สันติใจว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้จริงๆ โดยไม่มีเบื้องหลังอย่างหนึ่ง อย่างใดแอบแฝง

ผู้เขียนไม่ประสงค์ให้นำสิ่งที่พระองค์ท่าน พระราชทานมาใช้กล่าวอย่างคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง ดังที่ได้พระราชทานพระราชดำริส ภาว่าไว้ว่า “...ขาดทุน คือ กำไร (Our loss is our gain) ...การเสีย คือ การได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดี มีสุข เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...” จากพระราชดำริดังกล่าว คือหลักการใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพลกนิกร ไทย “การให้” และ “การเสียสละ” เป็นการ กระทำอันมีผลเป็นกำไร คือความอยู่ดีมีสุข ของราษฎรซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นเป็น รูปธรรมชัดเจนได้

“ขาดทุนเป็นการได้กำไรของเรา นักเศรษฐศาสตร์คงคำนวณไม่ได้ แต่เราอธิบาย

เราอาจขาดทุน  
ในแง่ “ตัวเลข”  
แต่ประโยชน์สุข  
ที่ได้กลับมาคือ  
“ผลกำไร” ที่มหาศาล  
อย่างเทียบกันไม่ได้

ได้ว่า ถ้าเราทำอะไรที่เราเสีย แต่ในที่สุดที่เรา เสียนั้น เป็นการได้ทางอ้อมตรงกับงานของ รัฐบาลโดยตรง เงินของรัฐบาลหรืออีกนัยหนึ่ง

คือเงินของประชาชน ถ้าอยากให้ประชาชน อยู่ดี กินดีก็ต้องลงทุนต้องสร้างโครงการ ซึ่งต้องใช้เงินเป็นร้อย พัน หมื่นล้าน ถ้าทำไป เป็นการจ่ายเงินของรัฐบาล แต่ไม่เข้า ประชาชนจะได้รับผล ราษฎรอยู่ดีกินดีขึ้น ราษฎรได้กำไรไป ถ้าราษฎรมิรายได้ รัฐบาล ก็กับภาษีได้สะดวกเพื่อให้รัฐบาลได้ทำ โครงการต่อไป เพื่อความก้าวหน้าของประเทศ ชาติ ถ้าผู้ รัก สามัคคี ผู้เสียสละ คือการได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า และการที่คนอยู่ดี มีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...”

บทความนี้เพียงไม่ต้องการให้เกิดการ บิดเบือนแปรเปลี่ยนความหมายของคำว่า “ขาดทุน” ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งตน แต่ให้เป็นการขาดทุนเพื่อประโยชน์สุขแก่มวล มหานชน ดังนั้น ตามความหมายที่เราอาจขาดทุน ในแง่ “ตัวเลข” แต่ประโยชน์สุขที่ได้กลับมาคือ “ผลกำไร” ที่มหาศาลอย่างเทียบกันไม่ได้

...เช่นนี้แล้วการ “ขาดทุน” ในความหมายที่ถูกต้องตามนี้จึงไม่ใช่ “การขาดทุนที่แท้จริง” ที่พิจารณาความคุ้มค่า ตามตัวเลขมูลค่าการลงทุน หรือคำนวณถึง ตัวเลขหรือเงินที่ใช้จ่ายออกไป แต่เป็นการ ขาดทุนเพื่อ “คืนความสุขแก่ประชาชน” ตามมุกุศโลบายของรัฐบาลอย่างแท้จริง

